



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองบริหารงานบุคคล งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โทร. ๔๑๑๑๙, ๔๓๑๑๘

ที่ อว ๘๓๙๒(๔)/๑๔๔๔ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนงานและผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เรียน หัวหน้าส่วนงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการในการจัดเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการของส่วนงานและผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ จึงเห็นสมควรแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับส่วนงานและผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ในการจัดเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการ ดังนี้

### สำหรับส่วนงาน

๑. หนังสือส่งจากส่วนงานเพื่อขอพิจารณากำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นซึ่งหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ลงนาม ควรมีการชี้แจงจำนวนผลงาน พร้อมรายละเอียดของเอกสารและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานและสะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารและผลงานที่ส่วนงานและผู้เสนอขอได้ดำเนินการจัดส่งมา [เอกสารแนบ ๑](#)

๒. การตรวจสอบเอกสาร ขอความร่วมมือส่วนงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข ๑ - ๖ พร้อมทั้งตรวจสอบการเซ็นรับรองเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งมหาวิทยาลัย

### สำหรับผู้เสนอขอ

๑. การจัดเตรียมผลงานทางวิชาการ ลักษณะของการเผยแพร่ และเกณฑ์คุณภาพของผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ผู้เสนอขอสามารถศึกษารายละเอียดจาก [เอกสารแนบ ๒](#)

๒. ผลงานทางวิชาการทุกประเภทที่ผู้เสนอขอได้ดำเนินการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นต้องมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน อ่านง่าย เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสามารถพิจารณาประเมินผลงานได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่